



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มกฎหมาย) โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๑๔ ๑ ต่อ ๓๐๐

ที่ สก ๐๐๓๓.๐๑๐/๒๓๐๔

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ของแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

### ๑.เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ พิจารณาและให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้วออกประกาศให้โรงพยาบาลอรัญประเทศจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอาคารผู้ป่วยนอกที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เฉพาะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ในอัตราคนละ ๓,๓๐๐.-บาท ต่อเวร โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ตรวจราชการให้ความเห็นชอบ และระหว่างรอความเห็นชอบก็ให้ใช้ประกาศเดิมไปก่อน

### ๒.ข้อเท็จจริง

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ชำรงต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

### ๓.ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พิจารณาแล้วจึงขอส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ ๗๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว (โรงพยาบาลอรัญประเทศ) มาเพื่อให้โรงพยาบาลอรัญประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

### ๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

๕

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว

(ฉบับที่ ๗๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว (โรงพยาบาลรัฐประเทศ)

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อจูงใจ  
และสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยบริการ จึงเห็นควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลรัฐประเทศ เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘ (๒) ของข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบ  
มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว จึงประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  
รัฐประเทศ ดังนี้

๑. ให้จ่ายค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอาคารผู้ป่วยนอกที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
(เฉพาะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ตามหมวด ๑ ข้อ ๕ (๑) ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน  
ค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ จากอัตรา  
เดิมคนละ ๑,๒๐๐.-บาท เป็นอัตราคนละ ๓,๓๐๐.-บาท ต่อเวอร์

๒. การจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศนี้ หากเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นภาระต่อเงินบำรุง  
ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณาลดอัตราค่าตอบแทนลงได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ใน  
ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ ๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว (โรงพยาบาลรัฐประเทศ)

๔. หลักเกณฑ์ หรือวิธีการปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศ  
ฉบับนี้ ให้ยกเลิกและถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ในประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๕

(นายธราพงษ์ กัปปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดสระแก้ว